

XÂY DỰNG ĐẢNG

Chuyển biến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Kiến Xương

(Tiếp theo trang 1)

Những năm qua, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Kiến Xương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc.

Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp hàng năm.

binh và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc, trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, mang lại hiệu quả.



Trồng cây vụ đông giúp nhiều người dân xã Vũ Lễ (Kiến Xương) nâng cao thu nhập.

hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở đảng không hoàn thành nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt khoảng 90%.

ĐÀO QUYÊN

Người cao tuổi tích cực tham gia bảo vệ biên giới biển

Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng và tổng kết chương trình phối hợp "Quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển tỉnh Thái Bình" giai đoạn 2016 - 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội VI Hội Người cao tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về "Phát huy truyền thống đại đoàn kết, huy động sức mạnh của toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

5 năm qua, chương trình phối hợp giữa Hội NCT tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh được triển khai sâu rộng, thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển.

TRINH CƯỜNG - TIẾN DAT

HƯNG HÀ Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, cùng với các biện pháp truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, huyện Hưng Hà còn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, huy động sự vào cuộc của cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.



Đài TTTH Hưng Hà tăng thời lượng tuyên truyền công tác phòng, chống dịch vào 6 khung giờ/ngày.

Những ngày này, người dân trên địa bàn huyện Hưng Hà không còn lạ lẫm với hình ảnh những chiếc xe máy được gắn loa tuyên truyền thường xuyên chạy trên các tuyến đường, khu phố, thôn xóm để thông báo thông tin mới về tình hình dịch Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân.

các xã, thị trấn trong huyện, đã bận rộn với công việc đồng áng, gia đình nhưng các chi đội nhiệt tình tham gia tuyên truyền lưu động với mong muốn góp phần nhỏ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Chi Đình nguyên tuyên truyền phòng, chống dịch, mỗi tổ huy động 15 thành viên tham gia. Trung bình mỗi tuần các tổ thực hiện tuyên truyền lưu động 3 lần, nhưng khi dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp thì các tổ tăng cường tuyên truyền lên nhiều lần.

cho người dân. Trong thời điểm dịch Covid-19 phức tạp như hiện nay, mỗi hội viên sẽ là một cánh tay đắc lực của địa phương trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống dịch.

Còn tại xã Chi Lăng và xã Hòa Bình - nơi xuất hiện nhiều ca F0, việc tuyên truyền đang được các địa phương tăng tuần suất

15 phút/lần. Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch UBND xã Hòa Bình cho biết: Hiện nay, cùng với các biện pháp truy vết, test nhanh diện rộng để phân loại các trường hợp có nguy cơ cao, chúng tôi còn đẩy mạnh tuyên truyền đến từng người dân. Trong đó, giao các tổ Covid-19 cộng đồng thường xuyên rà soát từng gia đình và tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường tuyên truyền lưu động bảo đảm cho tất cả người dân đều nắm được thông tin. Hiện tại, nhân dân trong xã chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, chúng tôi bố trí các lực lượng hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm kịp thời cho từng hộ dân ở khu vực phong tỏa.

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở trở thành kênh thông tin quan trọng, cấp nhật và truyền tải tình hình dịch thông suốt, kịp thời, góp phần định hướng dư luận, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch. Ông Lê Văn Học, Trưởng Đài TTTH Hưng Hà cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo, phân công phóng viên, biên tập viên bám sát địa bàn phân ảnh kịp thời công tác phòng, chống dịch ở các địa phương và hướng dẫn việc khai báo y tế, cách ly y tế, theo dõi sức khỏe tại nhà... phát sóng và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của huyện để người dân nắm được. Đồng thời, chỉ đạo đài truyền thanh các xã, thị trấn tiếp âm trực tiếp đài huyện vào 6 khung giờ/ngày.

Sáng tạo, nhạy bén, phong phú, đa dạng, công tác tuyên truyền của huyện Hưng Hà đang góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn nhận thức đúng và phòng dịch kịp thời, cùng chung tay đẩy lùi Covid-19.

THANH THUY

Hai nữ sinh THCS xây dựng mô hình tự học theo tấm gương nhà bác học Lê Quý Đôn



Học sinh Trường THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình) giao lưu tìm hiểu thân thế, sự nghiệp nhà bác học Lê Quý Đôn.

Với tài năng kiệt xuất, nhà bác học Lê Quý Đôn đã để lại kho tàng tri thức đồ sộ, làm vẻ vang dân tộc. Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của ông, nhất là học sinh các trường phổ thông. Với mong muốn được góp phần phát huy những di sản văn hóa của nhà bác học Lê Quý Đôn, đặc biệt là tấm gương tự học của ông, hai em Nguyễn Hà Chi, học sinh lớp 9A6 và Nguyễn Trần Phương Vy, lớp 8A5, Trường THCS Trần Phú (thành phố Thái Bình) đã mạnh dạn thực hiện dự án "Xây dựng mô hình tự học theo tấm gương nhà bác học Lê Quý Đôn".

Nguyễn Hà Chi cho biết: Trong quá trình học tập tại trường, chúng em rất hứng thú với các tiết học trải nghiệm sáng tạo, đặc biệt là những buổi sinh hoạt ngoại khóa, tìm hiểu về các di tích lịch sử gắn với các danh nhân văn hóa của địa phương, đất nước. Qua đó em được biết nơi mình sinh ra và đang sinh sống, học tập có rất nhiều di sản văn hóa nổi tiếng, được công nhận cấp tỉnh, cấp quốc gia, là nơi để học sinh có thể đến học tập, trải nghiệm, tự học và sáng tạo. Đặc biệt, có một danh nhân nổi tiếng không những ở Việt Nam mà còn trên cả thế giới, đó là nhà bác học Lê Quý Đôn ở thế kỷ XVIII.

Theo chia sẻ của Nguyễn Trần Phương Vy, nhà bác học Lê Quý Đôn là niềm tự hào không chỉ của người Thái Bình mà còn là niềm tự hào của người dân cả nước. Vì vậy, được sự đồng ý của các thầy cô giáo, sự hỗ trợ của bố mẹ và sự

đồng ý của các bạn, chúng em đã mạnh dạn thực hiện dự án "Xây dựng mô hình tự học theo tấm gương nhà bác học Lê Quý Đôn".

Qua khảo sát thực tế tại khối lớp 8, lớp 9 Trường THCS Trần Phú, Hà Chi và Phương Vy thấy đa số học sinh còn hạn chế trong hiểu biết về cách tự học, tự nghiên cứu của nhà bác học Lê Quý Đôn. Trước thực tế này, 2 em đã xây dựng một số mô hình tự học gắn với danh nhân Lê Quý Đôn như: thành lập câu lạc bộ nhân tài Lê Quý Đôn, tìm hiểu về thân thế và danh nhân địa phương, có ý thức giữ gìn và bảo vệ di sản. Ngoài ra, các em có thêm hiểu biết về cách tự học, có kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm, có trách nhiệm với công việc, năng động, sáng tạo hơn. Bên cạnh đó, dự án có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới hướng đến mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực người học. Ngoài ra dự án có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong học tập.

Dự án "Xây dựng mô hình tự học theo tấm gương nhà bác học Lê Quý Đôn" của hai em Nguyễn Hà Chi và Nguyễn Trần Phương Vy vừa đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học thành phố và được lựa chọn dự thi cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12 tới đây. Thời gian tới, hai em sẽ tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa và hoàn thiện mô hình tự học theo tấm gương nhà bác học Lê Quý Đôn đối với từng môn học ở trường phổ thông.

DẶNG ANH



Đoàn thanh niên các xã, thị trấn huyện Hưng Hà tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid-19.